



Questions & Answers

ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมชี้แจงเรื่อง

แนวทางการสำรวจการพัฒนารองคํการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น.

1. คำถาม *ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ควรให้ผู้ตอบแบบสำรวจระบุหน่วยงานที่สังกัดด้วย เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยองค์การที่ละเอียดยิ่งขึ้น*

คำตอบ สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อพัฒนาแบบสำรวจในปีถัดไป

2. คำถาม *จังหวัดสามารถดูข้อคำถามในแบบสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำรวจจริงได้อย่างไร*

คำตอบ จังหวัดสามารถศึกษาวิธีการตอบแบบสำรวจรวมทั้งข้อคำถามได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. (<http://www.opdc.go.th>) เมนูเอกสารและสื่อ หัวข้อเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนารองคํการผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

3. คำถาม *ใครบ้างที่สามารถเข้าระบบตรวจสอบผลการสำรวจฯ ในฐานะ Admin ของจังหวัด หน่วยงานย่อยสามารถเข้าได้หรือไม่*

คำตอบ แต่ละจังหวัดจะได้รับ Username และ Password 1 ชุด ซึ่งเป็นอำนาจการตัดสินใจของจังหวัดว่าจะมอบหมายใครเป็นผู้เข้าตรวจสอบผลการสำรวจฯ ทั้งนี้ ในระบบ Admin ดังกล่าวจะเป็นการแสดงผลการสำรวจฯ ในภาพรวมของจังหวัดโดยไม่ได้แยกรายหน่วยงาน และจะไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสำรวจได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว

4. คำถาม การดำเนินการสำรวจในครั้งนี้ จะนำผลการประเมินไปใช้ในปี พ.ศ. 2558 ใช่หรือไม่

คำตอบ จังหวัดจะต้องนำผลการสำรวจฯ ไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินการของจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. คำถาม จังหวัดยังคงต้องดำเนินการสำรวจการพัฒนาดังกล่าว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่

คำตอบ การสำรวจการพัฒนาดังกล่าว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีกำหนดสำรวจในระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 เป็นการสำรวจเพื่อวัดผลการดำเนินการพัฒนาดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และนำผลการสำรวจฯ ไปใช้คำนวณคะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์กร (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์กร) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนั้น ทุกจังหวัดจึงยังคงต้องดำเนินการสำรวจดังกล่าว

6. คำถาม สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับการสำรวจครั้งนี้หรือไม่ และจะส่งภายในช่วงเวลาใด

คำตอบ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะแจ้งจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดให้ทราบด้วย

7. คำถาม สำนักงานจังหวัดต้องเป็นผู้นำผลการสำรวจฯ ไปวิเคราะห์และดำเนินการพัฒนาจังหวัด ใช่หรือไม่

คำตอบ ที่ผ่านมามีแต่ละจังหวัดจะมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยอาจเป็นในรูปแบบคณะทำงานและกำหนดเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะต้องนำผลการสำรวจไปวิเคราะห์ จึงขึ้นอยู่กับกรอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานในจังหวัดควรมีส่วนร่วมในการนำผลการสำรวจฯ ไปวางแผนการพัฒนาจังหวัดต่อไป

ช่องทางการติดต่อในการประสานงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-3569999 ต่อ 8804, 8916 หรือ 02-3569947

อีเมลล์ : pmqa@opdc.go.th

17 กรกฎาคม 2557

